



ประกาศสำนักงานการbinพลเรือนแห่งประเทศไทย  
เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนการbinองค์กรคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานการbinพลเรือนแห่งประเทศไทย มีความมุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมตามหลัก “คุณธรรมนำการพัฒนา” โดยยึดมั่นหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมสืบสานวิถีวิฒนธรรมไทยที่ดิงงาม เป็นองค์กรที่ปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งรักษาไว้ซึ่งคุณธรรม ๕ ประการ อันได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู ดังนี้

๑. **พอเพียง** ความพอประมาณ พอควร พอดี พออยู่ พอกิน มีความสงบสุข ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อื่นในสังคม และสิ่งแวดลอม มีเหตุมีผล ใช้ความรู้อย่างรอบคอบรอบด้าน คำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน

๒. **วินัย** การยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของพลเมืองดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรและสังคม รวมทั้งจรรยาบรรณของวิชาชีพ และเคารพกฎหมาย

๓. **สุจริต** ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในการรักษาความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรม ไม่สนับสนุน ไม่ร่วมมือ ไม่ยินยอม และต่อต้านการทุจริตด้วยความกล้าหาญ ใช้ดุลยพินิจที่ถูกต้องในการปฏิบัติต่อบุคคลอื่นอย่างเที่ยงธรรมไม่เลือกปฏิบัติ ขับเคลื่อนสังคมสู่ความดิงงามและมีธรรมาภิบาลด้วยการพูด การกระทำ และการปฏิบัติหน้าที่

๔. **จิตอาสา** การเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคม และอาสาลงมือทำ มีความเอื้ออาทรต่อคนสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน กตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินที่เกิดและผู้ที่มีพระคุณ ไม่นิ่งดูตายต่อการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม และผู้คนจนเป็นนิสัย

๕. **กตัญญู** สำนึกรู้คุณและแสดงออกถึงความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิด ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม สถาบันองค์กร และผู้มีพระคุณ นับตั้งแต่ บิดา มารดา ญาติผู้ใหญ่ ครูอาจารย์ เป็นต้น ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของ อาจจะเป็นการกระทำหรือความจริงใจ บนหลักพื้นฐานของความถูกต้องดิงงาม

ทั้งนี้ สำนักงานการbinพลเรือนแห่งประเทศไทยจะมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่และร่วมบูรณาการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รวมทั้งมีกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในองค์กรเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม ส่งผลให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ภายใต้หลักธรรมศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวิฒนธรรมไทยที่ดิงงาม มุ่งสู่เป้าหมายหลักคือประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างยั่งยืนต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุทธิพงษ์ คงพูล)

ผู้อำนวยการสำนักงานการbinพลเรือนแห่งประเทศไทย